

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๑๓๓



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๔๔  
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับการสอบถามการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรณีการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอ กระทรวงมหาดไทยจึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ จะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วหรือไม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีหนังสือแจ้งแนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น สำหรับการเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นโครงการที่ยังไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รับพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเงื่อนไขว่าโครงการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาให้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน และเมื่อผ่านสภาฯ แล้ว ให้แจ้ง ก.บ.จ. ทราบด้วย หากปรากฏว่าโครงการใดที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ ก็ให้นำรายงานนั้นออกจากบัญชีโครงการ

๒. กรณีอำเภอเป็นหน่วยเสนอโครงการ การจัดทำข้อเสนอโครงการของอำเภอ ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาว่าโครงการของอำเภอมีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ หากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เห็นว่าถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้พิจารณากำหนดหน่วยรับงบประมาณภายในจังหวัดที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ตรงกับกิจกรรมที่เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ และตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๒๐๐ มท ๕๐๕๒๕

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.pad.moi.go.th/> หัวข้อ “หนังสือเวียน/ประชาสัมพันธ์”